

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่ม การเบิกจ่าย บริษัท ทู วิชั่น กรุป จำกัด เรียบร้อย

เผยแพร่สโปตโฆษณาทางเพย์ทีวี True Vision

หน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง

ปีงบประมาณ: 2563

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 130288377

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน: บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุป จำกัด

วันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 28/02/2020

แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สิน: ของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 500,000.00บาท

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 500,000.00บาท

วัตถุประสงค์: ใช้ในกิจการของการไฟฟ้านครหลวง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม: จ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่สโปตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ในช่วงการแข่งขันกีฬาที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ผ่านช่องทางเพย์ทีวี True Visions โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สโปตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงการแข่งขันกีฬาที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ผ่านช่องทางเพย์ทีวี True Visions ระยะเวลาในการเผยแพร่ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๑ ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สโปตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ความยาว ๓๐ วินาที ในช่วงการแข่งขันกีฬาที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก จำนวน ๒๕ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๒ นาที

๒. ผู้รับจ้างต้องสรุปการมอนิเตอร์การเผยแพร่สโปตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง โดยต้องส่งภายในวันที่เผยแพร่ทันที ผ่านทางไลน์ หรือ อีเมล ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. ผลผลิตที่เกิดจากงานจ้างนี้ทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง ห้ามผู้รับจ้างนำสโปตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปเผยแพร่นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้านครหลวง

๔. ข้อกำหนด

๔.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จครบถ้วนจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานได้และแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น เพื่อผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะ

เวลาดำเนินงานและส่งมอบงาน

๔.๒ หากพ้นระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่ได้ขยายให้ ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง และหรือสัญญาจ้าง (กรณีที่มีการลดงานลดเงินค่าจ้าง ให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดก่อนลดเงินค่าจ้าง) แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามที่ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาให้แล้วจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเสร็จสิ้น ยกเว้นเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต่อกรรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ต้นโดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เหตุอันสิ้นสุด ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและหรือสัญญาจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและหรือสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) โดยคำนวณจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

๕. การส่งมอบงาน และการตรวจการจ้าง

กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแนบเอกสารจากสถานี เพื่อยืนยันการเผยแพร่สเปคโชนะณาของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงการแข่งขันกีฬาที่เป็น การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ตาม ๑. มาพร้อมกับเอกสารส่งมอบงาน

๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กฟน. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดเพียงงวดเดียว หลังจากผู้รับจ้างได้เผยแพร่และส่งมอบงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องและครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างของ กฟน. เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการ: หน่วยงานเดียว

รายการเบิกจ่าย

วันที่เบิกจ่าย	วันที่รายงาน	ประเภท สื่อ	ชื่อ สื่อมวลชน	ประเภท งปม.	แหล่ง ที่มา	จำนวนเงิน	ทรัพย์สิน	มูลค่า ทรัพย์สิน
06/01/2021	01/03/2021	วิทยุ โทรทัศน์	บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด	เงินงบประมาณ	ของ หน่วย งาน	500,000.00		

เพิ่มการเบิกจ่าย

[กลับไปหน้าโครงการ](#)